



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกระบี่ โทร. ๑๐๕๘

ที่ กบ ๐๐๓๓.๒๐๑/๗๗/๓ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลกระบี่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้หน่วยงานในสังกัดฯ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศให้หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ในการนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกระบี่ จึงได้จัดทำประกาศโรงพยาบาลกระบี่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลกระบี่ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายสุรัตน์ ตันติทวีวรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกระบี่
ตามประกาศโรงพยาบาลกระบี่
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกระบี่	
<p>ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกระบี่</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>หัวข้อ : ๑. ประกาศโรงพยาบาลกระบี่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน</p> <p style="padding-left: 40px;">๒. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อเป็นสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน</p> <p style="padding-left: 40px;">๓. หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในโรงพยาบาลกระบี่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>Link ภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ</p>	
ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
พรเทพ แสงสุข (นายพรเทพ แสงสุข) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ภัทรวรรณ แป้งอ่อน (นางสาวภัทรวรรณ แป้งอ่อน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
กนกวรรณ ศรีสุขใส (นางสาวกนกวรรณ ศรีสุขใส) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	

